

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM – Văn 11

Phần	Câu	Nội dung	Điểm
I		ĐỌC HIỂU	6,0
		MÃ 111: 1C -2A-3C-4B	0.5
		MÃ 112: 1A-2C-3B-4C	0.5
		MÃ 113: 1C-2B-3C-4A	0.5
		MÃ 114: 1B-2C-3A-4C	0.5
	5	Ngôi thứ ba	0.5
	6	Đối : Người về > < kẻ đi	0.5
	7	Lưu luyến, cô đơn, buồn tủi	0.5
	8	- Diễn tả sự chia lìa, cách trở; - Nhấn mạnh nỗi cô đơn trong lòng Thúy Kiều trong giờ phút chia ly.	0.75
	9	Nội dung hai câu thơ: - Mượn hình ảnh thiên nhiên là vàng trắng sẻ đôi diễn tả sự chia cắt giữa Thúc Sinh và Thúy Kiều. (Thúc Sinh trở về với người vợ cả.) - Diễn tả tâm trạng cô đơn, trống vắng của Thúy Kiều. Thể hiện sự đồng cảm, thấu hiểu của tác giả với Thúy Kiều - Đại từ phiếm "ai" như lời than trách sự nghiệt ngã của số phận đã chia lìa đôi lứa. + Chấp nhận Hs trả lời có ý tương tự .	0.75
	10	- Ngôn ngữ và nghệ thuật thể hiện tâm trạng nhân vật: + Sử dụng từ ngữ ước lệ, tượng trưng + Nghệ thuật đối + Vận dụng ca dao một cách sáng tạo + Giọng thơ tha thiết -- Đảm bảo cấu trúc đoạn văn Tổng – Phân – Hợp	1.0

II	VIẾT	4,0
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận xã hội	0,25
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận. Ý nghĩa của tình thân lạc quan	0,25
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm lập luận chặt chẽ, lí lẽ dẫn chứng thuyết phục.	2.5

	<p>- Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Hận thù hãy viết lên cát, ân nghĩa hãy khắc lên đá.</p> <p>- Giải thích</p> <p>+ Viết lên cát sẽ nhanh chóng bị sóng cuốn trôi và cát sẽ trở về trạng thái ban đầu.</p> <p>+ Khắc lên đá không gì có thể xóa nhòa được và trường tồn với thời gian.</p> <p>→ Ý nghĩa : Câu nói khuyên nhủ con người hãy mau chóng quên đi hờn giận để cuộc sống tốt đẹp hơn và ghi nhớ những ân nghĩa người khác đã làm cho mình.</p> <p>- Phân tích, bàn luận</p> <p>+ Trong cuộc sống, con người sẽ không tránh khỏi việc mắc sai lầm, việc khoan dung, tha thứ cho lỗi lầm của người khác góp phần làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn và ta cảm thấy thanh thản, thoải mái hơn, đồng thời chúng ta cũng được người khác yêu thương, tôn trọng hơn.</p> <p>+ Đối với những ơn nghĩa của người khác làm cho mình, ta cần ghi nhớ, có hành động đền ơn đáp nghĩa để lan tỏa được những thông điệp tích cực ra cuộc đời.</p> <p>→ Người sẵn sàng tha thứ những hờn giận và khắc ghi những ơn nghĩa là những người có nhân cách cao đẹp đáng được tôn trọng, học tập và noi theo.</p> <p>- Phân biệt</p> <p>- Khái quát lại vấn đề nghị luận , liên hệ bản thân, rút ra bài học nhận thức và hành động.</p>	0,5
	<p>d. <i>Chính tả, ngữ pháp</i></p> <p>Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.</p>	0,25
	<p>e. <i>Sáng tạo:</i> Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo.</p>	0,25
	Tổng điểm	10.0